



คุยกับ ลินดา และ เดวิด

ตอนที่ 4 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอเมริกา โดย...อติชาติ เกตุตะพันธุ์

ผมได้มาอยู่ที่อเมริกาครบ 3 เดือนแล้ว เวลาแม้จะไม่มากนัก แต่ผมก็ได้ศึกษาและสังเกต เห็นถึงความแตกต่างได้มากพอสมควร ระหว่างอเมริกาและประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อม ผมจะสนใจมากเป็นพิเศษ จึงทำให้หาเรื่องมาเขียนได้ไม่ยากนัก ในครั้งนี้ผมขอเล่าเฉพาะเรื่องใกล้ตัวที่ผมเห็นได้ชัดเจน

เรื่องแรกที่ผมอยากเล่าก็คือมหาวิทยาลัยที่ผมกำลังศึกษาอยู่ นั่นคือ University of California, Santa Cruz (UCSC) เมือง Santa Cruz อยู่ทางทิศใต้ของเมือง San Francisco ประมาณ 120 กิโลเมตร จัดว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในย่านนี้ UCSC ถูกยกย่องว่าสวยและน่าอยู่มาก พื้นที่ราว 50 % เป็นป่า Red wood (สนชนิดหนึ่ง) ส่วนอีกครึ่งเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ อาคารมากกว่าครึ่งสร้างด้วยไม้ ถ้าเดินไปมาในมหาวิทยาลัยก็จะเห็นทางเดินไปมาได้ไม่ยากนัก ส่วนกระรอก แรคคูน และนกสารพัดชนิด จะชุกชุมมากเป็นพิเศษ นอกจากนี้ก็มี Bananaslug (ทากชนิดหนึ่ง ตัวสีเหลืองน่ารัก ซึ่งต่างจากทากดูดเลือดในเมืองไทย) จะพบได้ทั่วไปจนถึงกับใช้เป็นสัญลักษณ์ของ UCSC เลยทีเดียว ที่น่าตื่นตื้นที่สุดเห็นจะเป็น Mountain lion (สิงโตภูเขา) ซึ่งไม่ค่อยมีคนเห็นมากนัก แต่มักจะพบรอยเท้าเป็นประจำ เขามักอยู่ในป่าลึกของมหาวิทยาลัย ฟังดูแล้วแทบไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่านี่คือมหาวิทยาลัย

ที่นี่ทำให้เห็นว่า ถ้าเราจัดการได้ดี คนกับสัตว์อยู่ด้วยกันได้ดี ในระดับหนึ่งทีเดียว สำหรับตึกที่อยู่ในป่า จะมองเห็นตึกยาก เพราะต้นไม้มักบังตึกแทบทุกทิศทาง เนื่องจากต้นไม้เยอะมาก อากาศที่นี่จึงดีมากด้วย หากรู้สึกเบื่อจากการเรียนหรืออยากออกกำลังกายก็ไปเดินป่าภายในมหาวิทยาลัยได้ เขาทำเส้นทางเดินป่าไว้ให้ด้วย นี่คือระบบการจัดการของที่นี่ ผมอดนึกถึงมหาวิทยาลัยเก่าของผมที่เมืองไทยไม่ได้ จากที่เคยเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ แต่ได้ตัดต้นไม้เพื่อสร้างตึกและที่จอดรถเกือบหมด จนหาต้นไม้ใหญ่แทบไม่ได้ ผมว่าเราน่าจะพิจารณากันถึงสภาพแวดล้อม ทั้งต้นไม้ อากาศ และการพักผ่อนหย่อนใจ ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อการศึกษาด้วย

อีกเรื่องที่น่าสนใจคือการรีไซเคิลกระดาษใน UCSC เวลาเดินไปไหนจะเห็นถังรับกระดาษใช้แล้ววางอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะข้างเครื่องถ่ายเอกสารและในห้องพักนักศึกษา คนก็นิยมทิ้งกระดาษในถังเหล่านี้ด้วย ถึงจะมีการแยกเป็นกระดาษสีและกระดาษขาวเพื่อสะดวกต่อ

การนำไปรีไซเคิลยังมีข้อดีอีกอย่างที่ได้รับคือ นักศึกษาจำนวนมาก(รวมทั้งผมด้วย) มักชอบไปหากกระดาษใช้แล้วด้านหนึ่งในถังเหล่านี้มาทดเลขและจดบันทึก ซึ่งเมื่อใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งถังเหล่านี้อีก การทำเช่นนี้เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามาก ผมมาอยู่ที่นี้ไม่จำเป็นต้องซื้อกระดาษทด หรือกระดาษสำหรับทำการบ้านเลย

ผมเองเป็นคนหนึ่งที่ชอบทำอาหารเอง นอกจากประหยัดแล้ว รสชาติยังถูกปากกว่าด้วย ผมต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตทุกอาทิตย์ เขามีวิธีจูงใจให้ผมและลูกค้าคนอื่นให้ใช้ถุงพลาสติกอย่างคุ้มค่า นั่นคือ ในการซื้อของทุกครั้ง ถ้านำถุงเก่าของทางร้านที่เคยใช้แล้วนำมาให้พนักงานใส่ของเพื่อใช้ซ้ำ(โดยไม่ต้องใช้ถุงใหม่) เขาจะคืนเงินให้ใบละ 5 เซนต์ (ราว 2 บาท) สำหรับถุงที่ถูกนำมาใช้อีกครั้ง วิธีนี้ช่วยประหยัดการใช้ถุงพลาสติกได้มาก ส่วนร้านอื่นเวลาผมไปซื้อของมักจะโดนถามเสมอว่าต้องการถุงไหม นั่นหมายความว่าเขาคาดหวังว่าเราจะไม่ใช้ถุง (คืออยากให้เราไปเองหรือใส่กระเป๋าทันทีด้วย) และลูกค้าส่วนใหญ่ก็นิยมที่จะไม่ใช้ถุงจากทางร้านด้วย เรื่องนี้ออกจะต่างจากเมืองไทย บ้านเรานิยมใช้ถุงพลาสติกทุกครั้งที่เราซื้อของ ถ้าเราบอกว่าเราไม่ต้องการ เขามักจะมองหน้าเราแปลกๆ และแม่ค้าชอบบอกว่าเอาไปเถอะ อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันแก้ เพราะบางครั้งเราใช้ถุงพลาสติกทั้งที่ไม่มีมีความจำเป็นเลย อาทิเช่น กรณีที่เรามีกระเป๋าติดตัวซึ่งใส่ของที่ซื้อได้ หรือมีถุงพลาสติกใบใหญ่ ที่สามารถใส่ของที่ซื้อใหม่ได้หมดอยู่แล้ว ถ้าบอกแม่ค้าแต่แม่ค้าไม่เข้าใจ อาจพูดคุยกับเขานิดหน่อยว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ ถ้าเอาไปก็เป็นขยะเปล่าๆ อาจเล่าเสริมว่าขยะพวกนี้ย่อยสลายยาก และกำลังเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม อันนี้ต้องช่วยกัน

ตอนผมอยู่เมืองไทย ผมก็ทำเช่นนี้เช่นกัน
จริงๆแล้วผมยังมีเรื่องเล่าให้ฟังอีกเยอะ แต่ต้องขอเวลาส่งเสริมประสบการณ์เพิ่มเติม เรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคงเล่าได้อีกมาก เรื่องการศึกษาวัฒนธรรมและอุดมการณ์ชีวิตชาวอเมริกันก็น่าสนใจไม่แพ้กัน ถ้าอยากฟังเรื่องไหนเป็นพิเศษก็เขียนบอกทางกอง บก.จุลสารได้นะครับ สุดท้ายนี้เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์ทั้งหลายจงบันดาลให้การทำงานทุกอย่างที่ท่านตั้งใจทำเพื่อสังคมส่วนรวมจงประสบความสำเร็จตั้งมุ่งมั่นปรารถนา และขอให้มีความสุขตลอดปีใหม่ด้วยเทอญ

